



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 ธันวาคม 2561

เรื่อง

1. ลุ้นมาตรการรัฐดันราคายาง
2. สศก.ตั้งเป้าจีดีพีเกษตรปีหน้า 3.5%
3. นำเข้า 'ไถ่รวงทั้งตัวปรงสุก' ครั้งแรกในไทย
4. สหรัฐเผชิญวิกฤติ 'ซัดดาวน'รอบใหม่
5. หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐซัดดาวนรับคริสต์มาส
6. ดัน'สหกรณ์'รุกซื้อขาย แข่งรายใหญ่ 5 เสือ
7. ดีแทคชูร้านค้าออนไลน์
8. ผักในมุ้ง'คาบองกรีน' สินค้าเกษตรปลอดภัย เครือข่าย'ศพก.สหพันธ์'
9. เร่งทำถนนยางทั่วไทย
10. คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: หยุด 'ความสกปรก' ของโลกไซเบอร์
11. คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ยุทธศาสตร์ยางพารา
12. มะกันซัดดาวนรอบ3จุดหุ้นร่วง

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบข่าย)  
ข่าวสด (กรอบข่าย)  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
ข่าวสด (กรอบข่าย)  
มติชน (กรอบข่าย)  
เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หัวข้อข่าว : ลุ้นมาตรการรัฐดันราคายาง

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 22252 หน้า : 9 (ล่าง)

## ลุ้นมาตรการรัฐดันราคายาง

### ● สศก.ฟันธง 3 แผนเด็ดช่วยดีดขึ้นอีก 5-6 บาทต่อ กก.

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.เตรียมประเมินมาตรการเกี่ยวกับยางพาราที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยดันราคายางพารา 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเสริมความเข้มแข็งชาวสวนยาง และพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแจกเงิน 1,800 บาท ต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย มาตรการโค่นยางละ 400,000 ไร่ ต่อปีของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมาตรการใช้ยางมาทำถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้งบประมาณ 1 ล้านต้น โดยสศก.เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้ราคายางแผ่นดิบรวมกันปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)

ด้าน น.ส.กิริยา เกาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เชื่อว่าราคายางพาราจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นจากมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการ และคิดว่าวันนี้ น่าจะหมดยุคของพารา ราคาแพงแล้ว เพราะรัฐบาลผลิตยางได้จำนวนมาก แม้จะนำไปทำถนนประมาณ 1 ล้านต้น แต่อีกประมาณ 3 ส่วน 4

ของผลผลิตในประเทศต้องส่งออกและถูกกำหนดราคาโดยตลาดโลก ซึ่งราคาจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกในปี 2562 มีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ 60 เหรียญต่อบาร์เรล จากปี 2561 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70 เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั้นราคายางน่าจะลดลงอีก ดูได้จากราคาตลาดล่วงหน้าที่มีการส่งมอบในเดือน ม.ค.-ก.พ.61 ราคาตกลงประมาณ 5% แล้ว และสินค้าที่ใช้ทดแทนยางพาราเมื่อน้ำมันลดลงจะยิ่งราคาตลาดต่ำลงและผู้ผลิตก็จะหันไปใช้สินค้าทดแทนที่ต้นทุนต่ำกว่า

“ต้องยอมรับว่าจากนี้ต่อไปราคาพาราจะไม่ปรับสูงขึ้นเหมือนในอดีตเพราะปัญหาพื้นที่เพาะปลูกในประเทศมีมาก ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากว่าการใช้ในประเทศและส่งออก รัฐบาลมีมาตรการโค่นต้นยางเพื่อลดปริมาณบางส่วนเกิน และปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยที่จะกระทบกับผู้ซื้อขายสำคัญของยางพาราไทย คือประเทศจีน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 22252 หน้า : 9 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : สศก.ตั้งเป้าจีดีพีเกษตรปีหน้า 3.5% ข้าวสด (กรอบบ่าย)

# สศก.ตั้งเป้าจีดีพีเกษตรปีหน้า 3.5%

## จากสภาพน้ำดี-แต่ต้องจับตาสงครามค้า, เบิร์กชิต

สนง.เศรษฐกิจการเกษตรระบุ ปี 62 น้ำยังดี นโยบายรัฐหนุนภาคการเกษตร ทำจีดีพีเกษตรขยายตัว 2.5-3.5% หลังปี 61 เป็นไปตามเป้าโต 4.6% แต่ยังคงระวังปัจจัยภายนอก สงครามทางการค้า เบิร์กชิต ภาวะเศรษฐกิจของจีน ค่าเงินบาท และภัยพิบัติ

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ปี 2561 พบว่า ขยายตัว 4.6% โดยสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนสาขาประมงหดตัวลง ซึ่งปัจจัยบวกเป็นผลจากกระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร ด้วยหลักการตลาดนำการผลิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยดำเนินนโยบายที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งปริมาณน้ำ และสภาพอากาศ ยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ทำให้พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยลบ เกิดจากช่วงต้นฤดูเพาะปลูกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวในปีที่สำคัญประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ลดลง

เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขา พบว่าสาขาพืชในปี 2561 ขยายตัว 5.4% มีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน้ำใช้การได้ ในอ่างเก็บน้ำหลักบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพียงพอ ประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชบางส่วนยังคงได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่

ด้านราคา สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยช่วงม.ค.-พ.ย.2561 ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว มีราคาเพิ่มขึ้น จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ มีคำสั่งซื้อข้าวข้ามมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ขยายตัวขึ้น มันสำปะหลัง มีราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ลำไย มีราคาเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับทุเรียนและมังคุด

สำหรับแนวโน้มจีดีพีเกษตรในปี 2562 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% โดยทุกสาขายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง และสภาพอากาศโดยทั่วไป ประกอบกับปริมาณน้ำที่ยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร แต่ทั้งนี้ยังคงระวังเรื่องสงครามทางการค้า เบิร์กชิต ภาวะเศรษฐกิจของจีน ค่าเงินบาท และภัยพิบัติ ด้วย



# นำเข้า 'ไก่งวงทั้งตัวปรุงสุก' ครั้งแรกในไทย

สืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองจากหลากหลายถิ่น เนรมิตเทศกาลอาหารอันโด่งดังจากทั่วโลกมาให้คนไทยได้ลิ้มรสโดยไม่ต้องบินไกลถึงต่างแดนมาตลอดทั้งปี

ล่าสุดช่วงวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ที่ผ่านมา เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จัดงานเปิดตัว ไก่งวงทั้งตัวปรุงสุก พร้อมรับประทาน นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รับรองคุณภาพโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)

มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เผยว่า ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายนของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นวัน Thanksgiving ที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณ 'พระเจ้าเป็นเจ้า' ที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้ เมื่อเกือบสี่ร้อยปีมาแล้ว ในวันที่ชาวอเมริกันมักจะเดินทางกลับบ้าน ร่วมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนสนิท เพื่อแสดงความขอบคุณต่อครอบครัว มิตรสหาย และเพื่อนบ้าน สำหรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น และมอบให้กันตลอดทั้งปี แต่ละครอบครัวรับประทานอาหารมื้อใหญ่ร่วมกัน อาหารที่นิยมรับประทาน



เมนู Brussels Sprout with California Mozzarella cheese



ไก่งวงทั้งตัวปรุงสุกพร้อมรับประทานนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา



เชฟทิมเบอร์ เดวิด สุวรรณภูต

จนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเพณีนี้ก็คือ 'ไก่งวง' นิยมนำมาราดน้ำเกรวี่ หรือนำไปปรุงเป็นเมนูอื่นๆ ได้อีกมากมาย

ไก่งวงทั้งตัวปรุงสุกพร้อมรับประทาน นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นไก่งวงที่เลี้ยงด้วยธัญพืชปลอดฮอร์โมน และปลอดยาปฏิชีวนะ ผ่านกระบวนการอบสุกแล้ว 100% สามารถนำไปอุ่นรับประทานได้เลย และนำเข้ามานานวัตุดิบคุณภาพสำหรับปรุงเครื่องเคียงรับประทานคู่กับไก่งวง

เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เชฟทิมเบอร์ เดวิด สุวรรณภูต กล่าวว่า ไก่งวงทั้งตัวปรุงสุกพร้อมรับประทานจากสหรัฐอเมริกา สามารถนำไปอบและรับประทานได้เลย สะดวก และประหยัดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่จะยิ่งเพิ่มรสชาติให้ไก่งวงอร่อยมากขึ้นก็คือเครื่องเคียงต่างๆ ซึ่งมีเคล็ดลับเล็กๆ ที่จะทำให้รสชาติพิเศษขึ้นเช่น เมนู Stove Top stuffing with sage, sausage and Washington Granny Smith apples บางคนยึดไว้ในตัวไก่ และนำไปอบ แต่จะรับประทานแยกเป็นจานเดี่ยวก็ได้ โดยใช้ขนมปังกรอบปรุงสำเร็จ Stove Top stuffing รสชาวีท

เพิ่มเท็กซ์เจอร์กรอบ และเพิ่มความน่าหลงใหลด้วยขนมปังกรอบแอปเปิ้ล Washington Granny Smith แครนเบอร์รี่ ซอสไวน์แดงจากแคลิฟอร์เนีย และผิวส้มคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะอร่อย และกลมกล่อมยิ่งขึ้น

ต่อกันที่เมนู Brussels Sprout with California Mozzarella Cheese เป็นการนำกะหล่ำ Brussels Sprout มาผัดปรุงรสตามใจชอบ โรยชีสมอสซาเรลลาได้รสชาติที่นุ่มละมุนลิ้น หอมมัน ถูกใจคนรักชีส

ถัดมาที่ Cranberry Sauce with Orange Zest ใช้ซอสแครนเบอร์รี่ ผสมกับผิวส้มเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมเมื่อรับประทานคู่กับไก่งวง คริสต์มาสนี้ลิ้มรสไก่งวงทั้งตัวปรุงสุกพร้อมรับประทานนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกได้ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขาที่อปลัสมาร์เก็ต สาขาทองหล่อ และ www.tops.co.th หรือซื้อเมนูไก่งวงปรุงโดยเชฟมืออาชีพได้ทุกวันทีเคาน์เตอร์เดลิบาร์ (Deli Bar) เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ซิดลม และสาขาภูเก็ต ฟลอเรสต้า วันนี้-8 ม.ค.2562



# สหรัฐเผชิญวิกฤติ 'ชัตดาวน์' รอบใหม่

## หน่วยงานรัฐ 1 ใน 4 จนท.นับแสน รับกรรม

กรุงเทพธุรกิจ ● สหรัฐเริ่มเข้าสู่ภาวะ "ชัตดาวน์" รับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งนับเป็นรอบที่ 3 ของปีนี้ หลังทำเนียบขาวและสภาคองเกรสตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณ "สร้างกำแพง" จำนวนมหาศาลตามที่ผู้นำสหรัฐต้องการ

หน่วยงานรัฐบาลสำคัญหลายแห่งของสหรัฐเริ่มระงับทำการในเวลาหลังเที่ยงคืนวันศุกร์ (21 ธ.ค.) เข้าเช้ามีเดียนเสาร์ (22 ธ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หลังวุฒิสภาสั่งเลื่อนประชุมเพื่อผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวที่รวมถึงเงินสร้างกำแพงกันเม็กซิโกอีก 5,000 ล้านดอลลาร์ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้อง

ภาวะชัตดาวน์ครั้งล่าสุดซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ ส่งผลให้หน่วยงานสังกัดรัฐบาลประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด เช่น กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตร จำเป็นต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน

สถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 8 แสนคนนับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผล ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาเพียงใด

ขณะที่หน่วยงานรัฐบาลราว 3 ใน 4 เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข จะยังคงมีงบประมาณเต็มจำนวนไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีภารกิจสำคัญ เช่น หน่วยป้องกันชายแดน รวมไปถึงพนักงานอื่นๆ ที่ไม่มีความจำเป็น จะไม่ได้รับเงินค่าจ้าง จนกว่าสภาคองเกรสจะบรรลุข้อตกลงผ่านร่างงบประมาณ ขณะที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ก็ต้องปิดทำการชั่วคราวเช่นกัน

ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความก่อนเที่ยงคืนวันศุกร์เล็กน้อยว่า การปิดหน่วยงานรัฐบางส่วนคราวนี้น่าจะกินเวลาไม่นานนัก

"เรากำลังเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ ไม่มีอะไรที่เราจะทำได้อีก เพราะเราจำเป็นต้องให้พรรคเดโมแครตช่วยโหวตสนับสนุน แต่การชัตดาวน์ครั้งนี้คงจะกินเวลาไม่นาน"

นายทรัมป์มองว่า การสร้างกำแพงกันเม็กซิโกเพื่อสกัดผู้อพยพผิดกฎหมายและการลักลอบขนยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญที่เขาได้หาเสียงไว้เมื่อปี 2559 และจะต้องทำให้สำเร็จ ซึ่งในช่วงแรกๆ เขาอ้างว่าจะบังคับให้เม็กซิโกเป็นผู้จ่ายเงิน

ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐยังคงเชื่อว่า หากสร้างกำแพงสำเร็จจะเป็นผลงานสำคัญที่ช่วยให้เขาชนะศึกเลือกตั้งอีกสมัยในปี 2563 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากพรรคเดโมแครตที่มองว่านโยบายนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาผู้อพยพที่ได้ผลจริง

## หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐชั้ตดาวนั้รับคริสต์มาส

วอชิงตัน (เอพี/รอยเตอร์/บีบีซี นิวส์) - สหรัฐปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือชั้ตดาวนั้บางส่วนหลังพ้นเที่ยงคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส เนื่องจากสภาเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกรผ่านร่างงบประมาณฉุกเฉินทั้งที่งบประมาณจะหมดลง เมื่อเข้าสู่วันเสาร์ตามเวลาสหรัฐ

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเลื่อนการประชุมก่อนถึงเวลา 19.00 น. วันศุกร์โดยไม่ผ่านร่างงบประมาณฉุกเฉิน จากนั้นวุฒิสภาก็ปิดการประชุมในอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมา ทั้งสองสภากำหนดประชุมอีกครั้งในเที่ยงวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลกลางราวหนึ่งในสี่ไม่มีงบประมาณใช้ตั้งแต่วันศุกร์เพราะ 3 ใน 4 ได้รับงบประมาณใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีหน้าแล้ว ยังไม่แน่ชัดว่าการชั้ตดาวนั้ครั้งนี้จะกินเวลานานเท่าใด แต่พนักงานและลูกจ้างมากถึง 800,000 คน ในหลายหน่วยงานจะต้องหยุดงานหรือทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาส เช่น องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตร กระทรวงต่างประเทศ ขณะที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ จะเปิดทำการแต่พนักงาน

ส่วนใหญ่จะต้องหยุดงาน ถือเป็นารปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือชั้ตดาวนั้บางส่วนครั้งที่ 3 ของปีนี้ แม้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง 217 ต่อ 185 เสียง อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นให้แก่รัฐบาลกลางของทรัมป์ มีพอใช้จนถึงวันที่ 8 ก.พ. ปีหน้าก็ตาม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โยนว่าจะเกิดการชั้ตดาวนั้หรือไม่ก็ขึ้นกับพรรคเดโมแครต รัฐบาลพร้อมหากต้องชั้ตดาวนั้เป็นเวลานาน สว.หลายคนเผยว่า ผู้นำในสภาทั้งสองพรรคเจรจาต่อรองอย่างหนักกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว ประเด็นหลักอยู่ที่งบประมาณรักษาความปลอดภัยพรมแดน ร่างงบประมาณของ สว. เสนอไว้ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 52,150 ล้านบาท) ขณะที่ทำเนียบขาวต้องการ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 163,000 ล้านบาท) เพื่อโครงการก่อสร้างกำแพงอันสวยงาม ทอดยาวตลอดแนวพรมแดนติดกับเม็กซิโก ที่ทรัมป์ยืนยันว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการยกระดับความแข็งแกร่งให้กับมาตรการควบคุมพรมแดนของประเทศจากการาวานผู้อพยพผิดกฎหมาย แต่พรรคเดโมแครตไม่ให้เลย จึงไม่มีทางที่จะหาข้อยุติได้



# ดัน'สหกรณ์'รุกซื้อขาย แข่งรายใหญ่ 5 เลือ

“

ปัญหาราคายางตกต่ำ  
ยังน่ากังวลต่อเนื่องในปี62  
แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือ  
ชาวสวนยาง และคนกรี๊ด

กฤษฎา บุญราช

อ่านหน้า | 4



▶ ต่อจากหน้า 1

## ดันสหกรณ์

● ยุพิน พงษ์ก่อง

**กรุงเทพธุรกิจ** ● ยางพารา อยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีราคาตกต่ำ ในช่วงปี 2561 ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พยายามแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ราคายางขยับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุด ราคายางแผ่นดิบที่ตลาดกลาง หาดใหญ่วันที่ 20 ธ.ค.2561 อยู่ที่ กิโลกรัมละ 41 บาท แต่ก็ยังต่ำกว่า ราคาต้นทุน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแก้ปัญหาราคายางพารา ตกต่ำมาตลอด แต่คาดว่าปัญหานี้ยังเป็นเรื่องน่ากังวลต่อเนื่อง ในปี 2562 แม้ปัจจุบันจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางและคนกรี๊ด ในอัตราไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกิน

15 ไร่ ไปแล้ว แต่ก็ไม่สามารถช่วย ให้ราคายางปรับตัวขึ้นได้

เนื่องจากการผลิตยางพารา ของไทยที่มีมากกว่า 4.6-5 ล้านตัน ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการส่งออก และยังมีปัญหาการเก็งราคา ในตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นปัจจัย ภายนอกที่รัฐไม่สามารถเข้าไป เกี่ยวข้องได้

ดังนั้นทางเดียวที่จะกระตุ้น ราคายางในประเทศให้สูงขึ้นได้ คือ ต้องนำยางมาใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีการใช้อยู่ประมาณ 5 แสนตัน ต้องผลักดันให้มากขึ้น อีกเท่าตัว โดยนำไปใช้ในกิจกรรม หรือสาธารณประโยชน์ต่างทั้งหน่วย งานภาครัฐและเอกชน

### อัดดอกเบี้ยหนุนสหกรณ์ส่งออก

ทั้งนี้ เพื่อให้ราคายางปรับตัว สูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯขอความร่วมมือกับ 6 บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการผลิตยางล้อรถยนต์ รายใหญ่สำหรับส่งออกให้เพิ่ม การรับซื้อวัตถุดิบยางพารา เพื่อนำไปผลิตยางล้อรถยนต์ให้มาก

ขึ้น โดยซื้อขายตรงผ่านสถาบัน เกษตรกร และส่งเสริมให้สหกรณ์ ที่มีศักยภาพ 18 แห่ง เป็นผู้รับซื้อ และส่งออกแข่งกับคู่แข่งรายใหญ่ของไทย

โดยรัฐบาลกำหนดวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อชดเชยอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีสหกรณ์ที่เป็นผู้ส่งออก อยู่แล้วได้แก่ 1.สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด 2.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังจำกัด

3.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด 4.สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมการเกษตร เชียงราย จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะ จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษณ์ จำกัด

ส่วนกลุ่มที่รวบรวมหรือแปรรูปเพื่อส่งให้ผู้ส่งออก คือ 1.สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จำกัด 3.สกต. ธกส. ตรัง

จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงแก่น จำกัด 5.สหกรณ์กองทุนสวนยางไม่ถ้ายจำกัด 6.ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด 7.ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด

8.ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราชจำกัด 9.สกต. ธกส.สงขลา จำกัด 10.ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด 11.กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอง และสหกรณ์กองทุนยางโนนสุวรรณ จำกัด

นายกฤษฎา กล่าวว่า เพื่อลดปริมาณน้ำยางที่ออกสู่ตลาด กยท.จะผลักดันให้โคนยางเก่าที่มีอายุเกิน 25 ปี หรือต้นยางที่มีอายุต่ำกว่านั้น เปลี่ยนเป็นพืชอื่น เช่น โกโก้ กาแฟ เป็นต้น โดยจะได้รับการชดเชยไร่ละ 16,700 บาท ลดลงตามอายุของต้นยาง ซึ่งตามแผนจะต้องโค่นอย่างน้อยปีละ 4 แสนไร่ ทั้งหมดนี้ มั่นใจว่าจะส่งผลให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น

### มั่นใจปีหน้าเพิ่มใช้ยางล้านตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้ใช้ยางพาราทำถนนในเขตพื้นที่ของจังหวัดและท้องถิ่น แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.พาราแอสฟัลติก (Para Asphaltic) คือ ถนนใหญ่ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการขอแบบแปลนกลาง (แบบประเมินราคากลาง) คาดว่าแบบรับรองโครงสร้างถนนพาราแอสฟัลติกจะดำเนินการแล้วเสร็จเร็วขึ้น

2.พาราซอยซีเมนต์ (Parasol Cement) เป็นถนนในหมู่บ้านที่อปท.สามารถทำได้เลย ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตรทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน



หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร โดยผสมน้ำยางสดกิโลเมตรละ 12-15 ตัน ซึ่งจะดูดซับน้ำยางออกจากตลาดได้มากถึง 5 แสนตัน รวมกับที่มีการใช้อยู่แล้วแต่ละปี 5 แสนตัน

ดังนั้น จึงคาดว่าในปี 2562 การใช้ยางในประเทศจะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1 ล้านตันอย่างแน่นอน “การสร้างถนนไม่ได้ทำเพียง 1 กิโลเมตร หากนำยางพาราไปใช้ในกิโลเมตรแรก ระยะต่อไปก็ต้องใช้ด้วย ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้ยางในประเทศมีมากขึ้น และทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว”

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเรื่อง ชื้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพาราธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ยดินในการผสมเหมาะสำหรับถนนที่มีปริมาณงานไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร หรือความยาวไม่เกิน 5 กิโลเมตร

โดยให้ หน่วยงานรัฐดำเนินการตามข้อแนะนำซึ่งสามารถใช้เป็นคู่มือดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองหรือจ้างเหมาก่อสร้างได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ใช้วัสดุยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ที่ กยท. รับรองได้โดยตรง

## จับมือมหาดไทยใช้ยางสร้างถนน

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการติดตามโครงการทำถนนและยางพารา ควบคู่กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือกัน เบื้องต้นมีหลายจังหวัดที่เริ่มใช้ยางพาราผสมกับซีเมนต์สร้างถนนแล้ว เช่น จ.เชียงใหม่มีน้ำยางพารา 3,000 ตัน มีอุปท. 65 องค์กร ได้รับรายงานจากผู้ว่าฯ ว่า น้ำยางที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่พอต่อความต้องการ จึงได้แนะแนวทางในการนำน้ำยางจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง มาใช้ได้

ส่วนการซื้อน้ำยางสด ขอให้ซื้อจากสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และรัฐวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้รับรอง โดยการซื้อน้ำยางใช้ราคากลางที่ กยท.ประกาศทุกวัน เป็นราคารับซื้อ ซึ่งการผสมยางพาราจากโรงงาน ตามราคากรมบัญชีกลางอยู่ที่ 1.23 ล้านบาทต่อกิโลเมตร (กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1 กม.) กรณี ใช้รถเกลี่ย (Motor Glade) ราคาอยู่ที่ 1.12 ล้านบาทต่อกิโลเมตร

ซึ่งราคาที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับภาระปฏิบัติงานในแต่ละท้องที่ และการจัดซื้อจัดจ้างทำถนนยางพาราขอยด์ซีเมนต์ ก็ขึ้นอยู่กับส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ว่าจะสะดวกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

## ดีแทคชูร้านค้าออนไลน์

นางอเล็กซานดรา ไรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่าดีแทคร่วมกับ 4 กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายโมเดลชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ ช่วยการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลรวดเร็วขึ้น ในปีพ.ศ.2562 มีแผนในการขยายความร่วมมือกับ กระทรวงต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการขายออนไลน์

การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเน็ตอาสาประชารัฐ เป็นโมเดลสังคมดิจิทัลในระดับชุมชน กระตุ้นการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชน และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มรายได้ ได้ผลผลิตดิจิทัลแล้วกว่า 1 ล้านราย ร้านค้าชุมชนสู่ออนไลน์กว่า 340,000 ราย

ล่าสุดได้จัดงาน “ดีมา Get ดี Market” รวบรวมร้านค้าออนไลน์ต้นแบบจากทั่วประเทศ 40 ราย มาจัดแสดงออกบูธ ขยายโมเดลชุมชนดิจิทัลไปยังทั่วประเทศ ระหว่าง 21-23 ธ.ค.นี้ สถานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ปี 2562 ตั้งงบลงทุนขยายโครงข่ายอย่างน้อย 18,000 ล้านบาทต่อปี จากปีนี้ 16,000-20,000 ล้านบาท





# ผักในมุ้ง'คำบอนกรีน' สินค้าเกษตรปลอดภัย เครือข่าย'ศพก.สหัชชนันท์'

“เราไม่จนและรายได้ดี”...นี่เป็นสโลแกนและหนึ่งในเป้าหมายของเครือข่ายเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโคกไม้้งาม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัชชนันท์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ยกระดับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมาชิก 25 คน เพิ่มเป็น 60 คน จากความสำเร็จของการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยมีภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์เป็นที่เลี้ยง

นางกัลยา จรเอียด เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ เกเรินก่อนแจกแจงว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโคกไม้้งาม มีนายไพบูลย์ สามารถ เกษตรกรบ้านโคกไม้้งาม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ มีทั้งนาข้าว พื้นที่เลี้ยงปลุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกผักกางมุ้ง ที่ให้เครือข่ายมากกว่า 10 รายเข้ามาใช้พื้นที่ปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

เกษตรกรอำเภอสหัสขันธ์ระบุด้วยว่า สำหรับพื้นที่การเกษตรบ้านโคกไม้้งาม เป็นพื้นที่ที่คนสร้างตนเองลำปาว ที่เกษตรกรได้รับจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตร โดยมีหนองคำบอน ซึ่งเป็นหนองน้ำในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่ 13 ไร่ ความจุ 3,600 ลูกบาศก์เมตร ใน





โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือนเกษตรกรนิคมสร้างตนเองลำปาว ทำให้มีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี

“คำบอนกรีน เป็นแบรนด์สินค้าพืชผักปลอดภัยที่ปลูกแบบไร้สารเคมี ปลูกแบบธรรมชาติ โดยพึ่งพาและแบ่งปันกันในการใช้พื้นที่ปลูกผักกางมุ้ง มีทั้งผักบุ้ง ผักสลัด ต้นหอม ผักชี ผักคะน้าและพืชผักสวนครัว แคร่ค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำและค่าไฟ ซึ่งทุกคนยอมรับได้ทั้งยังช่วยกันขายช่วยกันดูแลพืชผัก สำหรับพืชผักนั้นจะหมุนเวียนปลูกสลับเปลี่ยนตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวัน วันละ 500-1,000 บาท โดยนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดในอำเภอสหัสขันธ์ และร้านอาหารในอำเภอ” นางกัลยา กล่าว

ด้านนายไพบูลย์ สามารถ เสริมว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคกไม้้งาม หรือ “ศพก.สหัสขันธ์” มีเป้าหมายและดำเนินการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ตามคำขวัญ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพข้าว ก้าวสู่ผักกางมุ้งปลอดภัยปลอดสารพิษ คิดค้นเครื่องหยอดผัก เรื่องราวคำบอนกรีน ถิ่นสมุนไพรรอบคอบ สมทบดินปุ๋ยชุมชน เราไม่จนและรายได้ดี” โดย ศพก.สหัสขันธ์ มีสมาชิกมาเข้าร่วมมากขึ้นทุกๆ ปี เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน เกษตรกร และภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ทั้งให้คำแนะนำ จัดหาแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ และเพิ่มเติมความรู้ให้มาโดยตลอด โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “คำบอนกรีน” ซึ่งเป็นพืชผักปลอดภัย ปลอดภัยสารพิษ ปลูกด้วยวิถีธรรมชาติในมุ้ง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ “คำบอนกรีน”

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า สมาชิกแต่ละคนในเครือข่าย ศพก.สหัสขันธ์ จะทำการเกษตรในพื้นที่ส่วนตัว และออกมาทำในส่วนรวม ทั้งการปลูกผัก นาข้าว เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงปลา โดยใช้แบรนด์สินค้าเดียวกันคือ “คำบอนกรีน” ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกเครือข่ายและยังสร้างรายได้ให้มีตลอดทั้งปี หน้าผักก็ปลูกผัก วางเว้นก็มีพืชสวนครัวอื่นๆ ไว้จำหน่าย เป็นการใช้พื้นที่ผสมผสานเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

## ชมพิศ ปิ่นเมือง

# เร่งทำถนนยางทั่วไทย

## ยก'ภูเกิดโมเดล' เผย300สหกรณ์ มีขาย'น้ำยางสด'

กยท.-อปท. คิกจัดลุยทำถนนยาง ทั้งประเทศส่งรายชื่อกว่า 300 สหกรณ์ ที่ขายน้ำยางสดให้ท้องถิ่น 77 จว. นำน้ำยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ **◆ อ่านต่อหน้า 13**

### ถนนยาง □ ต่อจากหน้า 1

ย้าต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ กยท.ประกาศ” รองผู้ว่า กยท. ซี จ.ภูเกิด โมเดลที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว เชื่อว่าทุกจังหวัดจะเร่งดำเนินการตาม เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นายฉกรรจ์ ธรรมกวีร พัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยางกระทรง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดทาง กยท. ได้แจกรายชื่อสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ที่ขายน้ำยางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 77 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว โดยในจังหวัดนั้นเป็นสหกรณ์ที่ ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ที่ อปท. สามารถไปเลือกซื้อน้ำยางสดโดยตรงได้เลย ในแต่ละจังหวัดจะมีทั้งเกษตรกรจังหวัด และ กยท. จังหวัดนั้น ๆ คอยอำนวยความสะดวก ทาง กยท. ขออย่างเดียวขอให้รับซื้อจากเกษตรกร สถาบันนั้น อิงราคากลางที่ กยท. กำหนดในวันนั้น ๆ เพราะจะสูงกว่าราคาตลาดกลางยางพารา แต่จะบวกเพิ่มมากกว่าราคากลางที่ กยท. กำหนดก็ได้

นายฉกรรจ์ รองผู้ว่า กยท. เปิดเผยต่อว่า พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ โดย อปท. กยท. ปัจจุบันแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแล้วในโครงการ 1

หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนให้อปท. นำน้ำยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีการดูดซับน้ำยางออกจากตลาดในปริมาณมากและจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ดำเนินโครงการโดยอปท. ตามแผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนที่มีการนำยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในชั้นพื้นฐานหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร คาดว่าสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นโดยการนำยางพาราไปใช้ในการทำถนนเป็นน้ำยางสด 1.44 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางขึ้น 7.2 แสนตัน ใช้งบประมาณจากเงินสะสมของ อปท. นั้น

รองผู้ว่า กยท. เปิดเผยต่ออีกว่าขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มทำถนนยางแล้ว ไม่ว่าจะเป็น จ.พิษณุโลก ร้อยเอ็ด และภูเก็ต เช่น นายภัก พงศ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อปท. ภายในจังหวัดพร้อมกับนายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายนิรัฐ เทพรรัตน์ ผอ.กยท. จ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ในการติดตามความก้าวหน้ามาตรการส่งเสริมการใช้ยางพารา ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยผลจากการประชุมมีอปท. แจ้งผลการก่อสร้างถนน ด้วยพาราเอสฟัลด์ติกส์คอนกรีตแล้ว 21 สายทาง งบประมาณกว่า 62 ล้านบาท ใช้ปริมาณน้ำยางขึ้น 169.02 ตัน และปริมาณน้ำยางสด 372.510 ตัน และที่ประชุมมีมติขอให้ อปท. เสนอเส้นทางก่อสร้างถนนด้วยยางพาราเพิ่มเติมหลังจากการประชุมติดตามความก้าวหน้า และได้จัดส่งข้อเสนอราคากลางในการก่อสร้างถนนยางพาราซินีเมนต์ เพื่อให้อปท. ได้พิจารณาเพิ่มเติมที่เป็นหนึ่งในโมเดลที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเชื่อว่าทุกจังหวัดจะเร่งดำเนินการตาม.





เส้น  
ใต้บรรทัด  
จิตรกร นุชบุบา

fatboy9225@gmail.com

# หยุด 'ความสกปรก' ของโลกไซเบอร์

เพจชื่อ “ประชาชน ไซเบอร์” ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐ ได้หยิบยกความเห็นหนึ่งของคนที่เข้ามาแสดงความเห็น ขึ้นมาโพสต์เป็น “กระทู้หลัก” มีเนื้อหาว่า

## หยุด

“...สำหรับนายอภิสิทธิ์ ณ เวลานี้ ไม่มีอะไรมากไปกว่าความกระสันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี จนยอมขายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน อุดมการณ์ ประชาชน หรือความซื่อสัตย์ เทียงตรง (การโกงเลือกหัวหน้าพรรค ที่แม้แต่สื่อมวลชนก็รู้เห็นจริง)

ขณะนั้นขายได้แม้กระทั่งวิญญาณของตัวเอง (ให้กับพรรคเพื่อไทย) เพียงเพื่อ “ผมขอเป็นนายก...”

นี่เป็นตัวอย่างของการใช้สื่อออนไลน์ในทางเลวทราม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกำหนดมาตรการที่เฉียบขาด เข้าจัดการและคุ้มครองการกล่าวหาและทำลายความน่าเชื่อถือแบบนี้ นอกเหนือจากกฎหมายปกติที่มี ที่ว่าด้วยการหมิ่นประมาท และการนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เรามี “อันวาลไซเบอร์” มี “กองโจรไซเบอร์” และ “อาชญากรไซเบอร์” เยอะขึ้นทุกทีๆ จงใช้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษา แล้วมาช่วยกันสร้าง “พื้นที่สะอาด” สู่การแข่งขัน ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่า

ในกรณีนี้ เราเห็น “ความระยำ” วิธีคิด และการบิดเบือนอะไรบ้าง ในกระบวนการ “ปั่นข้อมูลเท็จ” ผ่าน “นามแฝง” ที่เห็นเจตนาชัดเจนว่า หลบเลี่ยงความรับผิดชอบขั้นต้น คือ การเปิดเผยตัวตน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ผ่านเข้ามาใช้พื้นที่ในเพจของตน

### 1) ความกระสันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ไม่ต้องอ้างว่าไม่ได้ใส่นามสกุล) มีสิทธิโดยชอบที่จะ “กระสัน” ครับ เขาเป็นหัวหน้าพรรค เป็นพรรคที่ยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยมา 72 ปี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ “ให้เกียรติ” คนเป็นหัวหน้าพรรค ดังนั้นในการกำหนดชื่อคนเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องใส่ชื่อนายอภิสิทธิ์ให้เป็นนายกฯ อยู่แล้ว

หากติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์อย่างจริงจัง

นายอภิสิทธิ์แทบไม่เคยสมมุติตัวเองว่า ถ้าผมเป็นนายกฯ ผมจะอย่างนั้น ผมจะอย่างนี้ นายอภิสิทธิ์มักใช้คำว่า “เรา” ซึ่งหมายถึง “พรรคประชาธิปัตย์” เพราะการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ทำงานเป็น “หมู่คณะ” ไม่ใช่ “วันแมนโชว์” เสมอมา นายอภิสิทธิ์จึงเสนอตัวในนาม “เรา” และย้ำอยู่เสมอทุกครั้งที่มีคนถามว่า จะร่วมกับฝ่ายไหนตั้งรัฐบาลว่า “...ให้ประชาชนเขาเลือกก่อน...” กิริยาอาการอย่างนี้ ไม่อาจเรียกว่า “กระสัน” ได้เลย

สุจริตชนพึงต้องเถียง ว่าคนเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง คนที่พรรคการเมืองเขายกให้เป็นผู้นำ แม้บางพรรคจะมีหัวหน้าพรรคธุรการไว้รองรับการถูกยุบพรรค แล้วไปยกประธานยุทธศาสตร์พรรคเป็นว่าที่นายกฯ แทน พวกเขามีทั้ง “สิทธิ” ที่จะประกาศเสนอตนเป็นนายกฯ และเป็น “หน้าที่” ของเขา ที่จะต้องแสดงภาวะผู้นำว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดคือเป็นนายกรัฐมนตรี ผมก็เห็นทำอย่างนี้กันทุกพรรค ไม่ว่าจะพรรคขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก

เราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า นายอภิสิทธิ์, คุณหญิงสุรารัตน์, นายอนุทิน ชาญวีรกูล เจ้หนูนา หรือใครก็ตาม “กระสัน” อยากรับเป็นนายกฯ เราในฐานะ “ผู้เลือก” ต่างหาก ที่ควร “กระสัน” ว่าอยากเห็นใครเป็นนายกฯ แล้วช่วยกันสนับสนุนให้พรรคนั้นๆ ได้ตัวแทนเยอะๆ เหมือนที่เพจดังกล่าวนี้ “กระสัน” จะให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ โดยมีพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาล นั่นแหละ

### 2) เราควรมีทำอย่างไร เมื่อเรามี “คนที่รัก พรรคที่ชอบ”

เราควรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เป็นเครือข่าย ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวกให้แก่พรรคที่เราสนับสนุน ผ่านการชื่นชมตัวบุคคล ผลงาน นโยบาย เพื่อจูงใจให้เกิดแนวร่วมเพิ่มขึ้น มากกว่าเน้นการ “ทำลาย” คู่แข่ง หรือฝ่ายตรงข้ามของคนหรือพรรคที่ตนสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ความเท็จ

### 3) ใครคือ “เพื่อน” ที่นายอภิสิทธิ์ขาย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือ? นายสุเทพประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวท่านเอง และไม่ย้อนกลับมาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีก แต่เลือกที่จะไปสนับสนุนพรรครวมพลังประชาชาติไทย แม้ในทางปฏิบัติ ดูท่านเป็นทุกสิ่ง



ทุกอย่างของพรรคนี้โดยแท้ คนอื่นเหมือนทีมงานของท่านล้วน ๆ ก็ตาม นายอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรค/หัวหน้าองค์กร ก็มีหน้าที่ต้องนำพวกองค์กรไปแข่งขัน แม้กระทั่งกับ “เพื่อน” จะให้ชัวร์กัน หรือ กฎหมายไม่อนุญาตนะครับ ในสังคมประชาธิปไตย การแข่งขันคือหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ในสนามแข่งขัน นักกีฬาคนนั้นสู้อย่างเต็มที่ แม้กระทั่งกับเพื่อน เขาเลวมากเสียหรือครับ

หากจะเอากรณี ไห่ร้องหัวหน้าพรรคภาคใต้ ตั้งกรรมการ “ตรวจสอบข้อเท็จจริง” กรณี นายถาวร เสนเนียม เปิดบ้านให้นายสุเทพ และคนของพรรครวมพลังประชาชนชาติไทย เข้าไปใช้พื้นที่ข้างกิน มาเป็นเรื่อง ก็ฟังใช้สติปัญญาสักหน่อยว่า โทษภัยของการ “ชัวร์” กันระหว่างพรรคการเมือง อาจไปถึงขั้น “ยุบพรรค” ได้เนะครับ ในฐานะ “หัวหน้าพรรค” ได้ทราบข่าวว่า สมาชิกพรรคระดับอาวุโส เปิดบ้านให้อีกพรรคหนึ่งมารับสมัครสมาชิก มาปราศรัย แดมปราศรัยโจมตีพรรคประชาธิปัตย์โจมตีหัวหน้าพรรค ว่าโครงการหยังเสียด และโจมตีว่าที่ผู้สมัครในจังหวัดเดียวกันกับเจ้าของบ้าน คนไหนควรจะเป็น “เพื่อนแล้ว” มากกว่ากันล่ะครับ ฟังจะต้องให้ไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อปกป้องพรรคจากข้อหา “ชัวร์” กับพรรคอื่นใหม่ล่ะครับ

ความเป็นเพื่อนนั้น เป็นกันเสมอไป แต่ความเป็นหัวหน้าที่มีพันธกิจต้องรักษากฎกติกาให้สุจริต ถูกกฎหมาย ส่งงาม ก็ต้องเป็นให้ดีที่สุด จึงจะนับเป็นหัวหน้าที่ดี ถ้ามีว่แต่เห็นแก่เพื่อนแล้วข้ามกฎเกณฑ์กติกา ควรหรือครับ ที่เราจะยอมรับนับถือ ก็เหมือนกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใจครับ ที่ “ความเลื่อมมาเยือน” เพราะท่านเห็นแก่เพื่อน แก่พี่ แก่น้อง ไม่ใช่หรือครับ

บัดนี้ เรื่องหลานชายใช้ที่อยู่ บ้านพักในค่ายทหาร จดทะเบียนบริษัท รับงานจากกองทัพ ผลสรุปคืออะไร มีใครได้ทราบไหมครับ การทำงานในหลายกระทรวง ที่ใช้ “มิตรสหาย” หรือ “ความเป็นทหาร” ก่อนความสามารถ ผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ? ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา ก่อนจะถึงคณะทำงานชุดปัจจุบัน เป็นอย่างไรครับ? ผู้นำที่ดีจึงไม่ใช่ผู้นำที่ “เห็นแก่เพื่อน” แต่ต้องรู้จัก “ใช้คนให้ถูกกับงาน” และ “กุมคนให้อยู่ในกฎในเกณฑ์”

4) อะไรคือ “อุดมการณ์” ที่คุณกล่าวหาว่านายอภิสิทธิ์ขาย

นายอภิสิทธิ์ยื่นหยัดหลักการและอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย คนพวกคุณไม่ใช่หรือ ไปสร้างวาทกรรมว่าเรา “เจ้าหลักการ-ดีแต่พูด” เมื่อบอกว่า พรรคการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตย เป็นของประชาชน นายอภิสิทธิ์ไม่ใช่ “ดีแต่พูด” แต่สั่งให้ทำ ให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทยที่ให้สมาชิกพรรค ทั้งที่ยืนยันสมาชิกภาพ และที่ถูกเงื่อนไขของ คสช. ตัดสิทธิ์พวกเขาไป ได้มา “เลือก” หัวหน้าพรรคด้วยตนเอง

เป็นนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่า รัฐธรรมนูญมีปัญหา แต่ไม่ประกาศนิรโทษกรรมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องแรก บอกว่าให้ใช้ไปก่อน เพราะปัญหาของประชาชนที่ทุกขั้วร้อน มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ ระหว่างที่ใช้ มาตราใดที่ก่อปัญหา ก็จะต้องเกิดการแก้ไขที่ชอบธรรมที่จะนำไปสู่การแก้ไขได้ นี่คือการขาย

อุดมการณ์?

เป็นนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยกันว่าใครจะตั้งรัฐบาล เพราะควรเคารพการตัดสินใจของประชาชนให้ประชาชนเขาเลือกให้เสร็จเสียก่อน พรรคการเมืองค่อยมาคุยกันในเวลานั้น คือ หลังรู้คะแนนการเลือกตั้งแล้ว ว่าฉันทามติของประชาชนชี้ไปทางไหน จากนั้นให้ดำเนินการ “ตั้งรัฐบาล” ไปตามขั้นตอนของกฎหมาย แบบไหนได้ พรรคไหนได้ ก็ว่ากัน

เป็นนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่า สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกของ คสช. กรุณาให้เกียรติตัวแทนที่ประชาชนเขาเลือกมาก่อนนะครับ อย่าเพิ่งเข้ามาบีบบทบาทสำคัญในการเลือกหรือสกัดคนหนึ่งคนใด พรรคหนึ่งพรรคใด จนเมื่อฝ่ายผู้แทนเขาเลือกกันไม่ได้แล้ว ค่อยให้ สว.เข้ามามีส่วนดำเนินการผลักดันสู่กระบวนการถัดไป ตามที่กฎหมายกำหนด จะดีกว่า

เป็นนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่า คุณไปบีบหรือปิดกั้นทางเลือกของประชาชนให้เลือกแก่ “เผด็จการ” หรือ ขี้โกง “ทักษิณ” หรือ “ทหาร” ทำไม เขายังยอมจำนนใน “วาระแห่งการเมือง” ที่ว่านั้น เขาเสนอว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอเป็น “ทางเลือกหนึ่งของประชาชน” เป็น “ทางเลือกหลัก” ไม่ใช่เอาแต่ถามว่าจะไปร่วมกับฝ่ายไหน ขึ้นไหน ข้างไหน การยื่นหยัดเป็นพรรคมา 72 ปี ก็สมควรไหมที่ เขาจะประกาศเป็นหนึ่งในทางเลือก ซึ่งประกาศแล้วคนจะเลือกหรือไม่เลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เขาจึงขอพาประชาชนคนเลือก ออกจากความเกลียด กับความกลัว จะไม่เข้าคุกหากเลือกคนที่เอาไว้รบกับข้างที่ตนเองเกลียดหรือกลัวว่าจะเข้ามา มีอำนาจ จนหลงลืมกันไปหมดว่า “ปัญหาของประชาชน” ต้องมีคนแก้ ต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์มีศัตรูเดียวคือ ปัญหาของประชาชนกับประเทศชาติ เขามุ่งแก้ปัญหาและสร้างเสริมโอกาสดีๆ ให้เกิดขึ้น

ที่กล่าวมาจึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า อภิสิทธิ์ขายประชาชนไปด้วยในตัว

5) ล่าสุด นายอภิสิทธิ์เพิ่งเป็นตัวแทนพรรค ประกาศนโยบาย “ยกระดับความเป็นอยู่” ประกันรายได้คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อเนื่องจาก 10 นโยบายการศึกษา “ยกระดับคุณภาพเด็กไทย” ที่ได้เรียกเสียงชวฮากับการเน้นหลักสังคมสวัสดิการดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของสิ่งที่จะทำ อาทิ

### 1. โครงการโฉนดสีฟ้า

- โฉนดชุมชน จัดการตนเอง เพื่อที่อยู่ ที่ทำกิน ออก พ.ร.บ. โฉนดชุมชน เพื่อให้สิทธิในการจัดการตนเองไปยังชุมชนอย่างแท้จริง

- ยกระดับ ส.ป.ก. กู้ได้ ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม และสามารถสืบทอดคตถึงลูกหลานได้

- เดินหน้า “ธนาคารที่ดิน” เพิ่มที่ทำกินให้คนไทย เพื่อการจัดสรรและเพิ่มการกระจายตัวของที่ดินให้ครอบคลุม ความต้องการของประชาชน

- เร่งออก “โฉนดทันใจ” สะสางโฉนดที่ดินที่ค้างท่อมานาน เร่งรัดทำให้โฉนดให้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ส.ค.1 น.ส.3

และเอกลักษณ์ต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายให้เสร็จ

**2. น้ำถึงทุกไร่** จัดตั้ง “กองทุนน้ำชุมชน” เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี มีเงินทำแหล่งน้ำทุกหมู่บ้าน รัฐมีงบและผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ชาวบ้านสามารถจัดการแหล่งน้ำด้วยตนเอง

**3. ประกันรายได้เกษตรกร** มุ่งเน้นที่ตัวเงินในกระเป๋าเกษตรกรเป็นหลัก ไม่แทรกแซงกลไกตลาด ไม่ทำการประกันราคาสินค้า และไม่ทำจํานำที่สูงกว่าราคาตลาด โดยจะครอบคลุมพืชทุกชนิด สร้างความมั่นคงของรายได้ให้เกษตรกรไทยทุกคน มีหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเมล็ด ยางพารา ปาล์ม รวมไปถึงการทำประกันภัยพืชผล ให้เงินคุ้มครองความเสียหายผลผลิตจากภัยธรรมชาติ เพื่อคุ้มครองต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

**4. ประกันรายได้แรงงาน** เป้าหมายค่าแรงของคนไทยต้องไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี รัฐจ่ายส่วนต่าง ลดภาระผู้ประกอบการ

**5. เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาท/เดือน** โอนตรงสู่บัญชีเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท/ปี โดยทุกคนต้องเข้าระบบรายงานสถานะทางการเงินของตนเองทุกปี

**6. เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน** โอนตรงสู่บัญชีผู้สูงอายุ รับ 1,000 บาท เพื่อดูแลค่าครองชีพและจุนเจือชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเกษียณ

แผนการ “ก้นด้า” ปรับปรุง “ตัวบุคคล” หันมาพิจารณานโยบาย ดกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่โอกาสและประโยชน์ของประชาชนกันดีกว่าไหม

หยุดความสกปรกในใจ ไม่เทหรือทาลงบนโลกไซเบอร์  
สร้างพื้นที่สะอาด สู้การเลือกตั้งสะอาด และบ้านเมืองที่สงบหลังจากนั้นกันดีกว่า!!



## บ้านเกิดเมืองนอน 2



### ยุทธศาสตร์ยางพารา

# ยุทธศาสตร์ยางพารา



ระยะนี้ราคายางพาราดกต่ำต่อเนื่องมาห้าปีแล้ว และดูเหมือนว่าจะตกต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งราคาลอยลงจาก 3 กิโลกรัม 100 บาท เป็น 4-5 กิโลกรัม 100 บาท และนั่นหมายความว่าไม่คุ้มค่ากับค่าตัดยาง หรือที่เรียกเป็นภาษาชาวสวนยางว่ากรีดยาง

เพราะในการกรีดยางนั้นเจ้าของสวนหรือชาวสวนไม่ได้กรีดยางมานานแล้วต้องใช้แรงงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานท้องถิ่นหรือแรงงานต่างชาติ โดยอัตราการจ่ายค่าจ้างจะใช้ลักษณะแบ่งปันรายได้จากการขายคนละครั้ง

หมายความว่าขายยางได้ราคาเท่าใด รวมเป็นเงินเท่าใด เจ้าของสวนก็เอาไปครึ่งหนึ่ง ผู้กรีดยางก็เอาไปครึ่งหนึ่ง ดังนั้นถ้าราคายางตกต่ำกว่า 3 กิโลกรัม 100 บาท เจ้าของสวนก็ไม่คุ้มทุน คนกรีดยางก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ดังนั้นเมื่อราคายางตกต่ำลง จึงไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของสวนยางเท่านั้น แต่ความเดือดร้อนจะแผ่ขยายกระจายไปถึงผู้มีอาชีพกรีดยางด้วย

คนเหล่านั้นมีฐานะรายได้ในลักษณะหากกลางคืนกินกลางวัน ดังนั้นเมื่อรายได้ไม่พอจ่าย จึงเกิดความเดือดร้อนถึงขนาดอดอดอยากยากจน และได้ขยายกระจายลูกหลานอย่างกว้างขวาง ดังที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งได้ยกขึ้นแสดงเหตุผลในการแจกเงินว่าจำเป็นต้องเอาเงินมาแจก

เพราะประชาชนจะอดตายกันอยู่แล้ว

ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นการกล่าวความจริงอย่างตรงไปตรงมา เพราะประชาชนจะอดตายกันแล้วจริงๆ เนื่องจากในระยะเกือบสิบปีมานี้ รัฐบาลก่อนๆ นี้ ได้ดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดตามค้ำยุงหลอกลวงของนายทุนชาติ ที่ต้องการจะขายกล้วย่าง ขายปู้ย้าง จึงหลอกลวงให้รัฐบาลตั้งนโยบายส่งเสริมการปลูกยางอ้างว่าจะมีรายได้ดี แท้จริงก็คือนายทุนชาติมีรายได้ดีจากการขายกล้วย่าง จากการขายปู้ย้าง เป็นต้น

แต่สำหรับประชาชนก็ต้องรับผลและชะตากรรมดั่งที่ทราบดีกันอยู่แล้ว และถึงวันนี้ก็ไม่เห็นมีทีท่าหรือมาตรการที่แหลมคมหรือมีประสิทธิภาพพอที่จะแก้ไขปัญหาราคายางในประเทศ

หากติดตามข่าวก็จะเห็นแต่เพียงว่ามีการดำเนินการสองอย่างอ้างว่าเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางและช่วยชาวสวนยาง

**อย่างแรก** คือการพึ่งพานายเจ๊กหม่าในการจัดระบบประมูลยาง ซึ่งหากฟังดูแล้วดูเหมือนวิเศษมหรรระ แต่ครั้นดูเนื้อในก็กลับกลายเป็นว่าจะมีการสร้าง App อย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้นักมาประมูลค้ำย้างกัน ซึ่งความจริงถ้าหากมาตรการนี้จะใช้ได้ผลจริง ก็ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลที่จะต้องดำเนินการสร้างระบบ E-Commerce หรือระบบการประมูลค้ำย้างออนไลน์ขึ้น เปิดกว้างให้ผู้ต้องการใช้ยางพาราจากทั่วโลกได้ประมูลราคากัน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพซึ่งอาจจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือองค์การสวนยางที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประมูล ซึ่งถ้าอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยและคนไทย แต่เพียง App ตัวเดียวที่ทำในประเทศจีนจะช่วยเหลือเอื้ออื้อให้แก่อตลาด



ยางหรือไม่นั้น จะมีสักกี่คนที่มั่นใจ

**อย่างที่สอง** คือการกำหนดมาตรการนำยางพารามาราดอย่างถาวร ซึ่งจะใช้ได้ก็มากก็น้อย ผู้อยู่ในวงการก็จะรู้ดี รวมความก็คือไม่เพียงพอที่จะรองรับการผลิตภายในประเทศได้ อย่างมากก็จะเป็นได้แค่มาตรการทางจิตวิทยาเท่านั้น

รวมความก็คือ หากจะแก้ไขปัญหาราคายางให้ตกไปนั้นจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติในเรื่องการส่งเสริมชาวสวนยางอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือต้องกำหนดยุทธศาสตร์ยางพาราแห่งชาติขึ้น

เหตุที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ยางพาราก็เพราะแท้จริงแล้วยางพารามีความสำคัญถึงขั้นเป็นยุทธศาสตร์ ที่ถ้าหากดำเนินได้ด้วยดีแล้ว ประเทศไทยก็จะกุมสภาพการสร้างรถถังหรือยานพาหนะทางบกเกือบทั้งหมด ยานดำน้ำ หรือยานที่ใช้ใต้น้ำ แม้กระทั่งเรือทุกชนิด รวมทั้งเครื่องบิน ดาวเทียม และยานอวกาศด้วย

เพราะยานเหล่านั้นต้องใช้อุปกรณ์ที่สำคัญคือยางพาราแปรรูป ซึ่งยางพาราไทยนั้นเป็นยางธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่ายางของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งอุปกรณ์แปรรูปจากยางพาราเพื่อการดังกล่าวนั้นไม่อาจใช้

จากยางเทียมที่เป็นผลิตผลของปิโตรเคมีได้

**นี่คือฐานะทางยุทธศาสตร์ที่สามารถมีบทบาท และส่งผลต่อการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และยานต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และอวกาศด้วย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้มีสติปัญญาที่จะดำเนินยุทธศาสตร์นี้ ให้บรรลุผลได้เพียงใดหรือไม่เท่านั้น**

ยกตัวอย่างเฉพาะยางพาราที่ทำล้อก็จะเห็นได้ชัด ปัจจุบันนี้ประเทศไทยนำยางพารามาผลิตล้อรถยนต์ หรือส่งออกไปยังบางประเทศเพื่อทำล้อรถยนต์

ถ้าหากเพียงแค่นี้ก็คิดว่าประเทศไทยจะส่งเสริมการลงทุนให้แก่การแปรรูปยางพาราเป็นล้อเครื่องบิน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวถึงปีละ 400% และมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่ายางล้อรถยนต์หลายสิบเท่า เพียงเท่านี้ก็จะเห็นอาณาประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหน แล้วทำไมไม่คิดจะทำกัน

เพราะยางพาราไทยนั้นไม่ได้ใช้ทำแต่ล้อรถยนต์ หรือถุงยางอนามัย เพราะมีฐานะทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่สามารถส่งผลให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจได้ในเวลาไม่นานนัก

นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารามีนับพันชนิด แต่บรรดาผู้มีความคิดเยี่ยงนกกระจอกกลับไม่สามารถมองเห็น ยังคงทำแบบที่เคยทำกันมาเหมือนเมื่อ 150 ปีก่อน ที่ส่งยางดิบออกไปขายเป็นหลักอย่างไรก็ยังทำอยู่แต่อย่างนั้น

**ดังนั้นจึงสมแล้วที่มีการเตือนว่า ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อม จะขาดอยู่อย่างเดียวคือคนมีอำนาจที่เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถในการนำพาชาติไปสู่ความศิวิไลซ์เท่านั้น**

# มะกันชัตดาวนัรอบ3จุดหุ่นร่วง

สำนักงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนต้องปิดทำการอย่างเป็นทางการ (กัฟเวรินเมนต์ชัตดาวนั) ครั้งที่ 3 ในรอบปีนี้มีผลแล้วตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 22 ธันวาคมตามเวลาในสหรัฐ หลังจากที่รัฐสภาสหรัฐได้เลื่อนการหารือเพื่อผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เคยคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันเดียวกันออกไป การไม่สามารถได้ข้อยุติในร่างงบประมาณดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ 1 ใน 4 แห่งต้องปิดการทำงาน โดยหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรม ขณะที่อุทยานแห่งชาติและป่าไม้ก็จะถูกปิดด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า ลูกจ้างของรัฐบาลกลางที่จะได้รับผลกระทบจากกัฟเวรินเมนต์ชัตดาวนัครั้งนี้มีเกือบ 800,000 คน โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นลูกจ้างของรัฐบาลกลางในหน่วยงานที่มีความสำคัญราว 400,000 คน ที่จะต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนกว่าจะมีการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ขณะที่อีกราว 380,000 คนจะสามารถลาหยุดงานได้ชั่วคราว แต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดน พนักงานไปรษณีย์ และผู้ควบคุมดูแลการใช้สนามบินจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สภาวังกัฟเวรินเมนต์ชัตดาวนัดังกล่าวจะคงอยู่ไปจนถึงอย่างน้อยวันที่ 3 มกราคมปีหน้า ซึ่งก็มีกำหนดที่สมาชิกสภาองเกรสจะประชุมกันครั้งใหม่ แต่เมื่อถึงเวลานั้นพรรคเดโม

แครตจะกลายเป็นเสียงข้างมาก ซึ่งก็ยังคงไม่ชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะยินยอมที่จะทำการประนีประนอมหรือไม่

ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่ทำให้เกิดปัญหากัฟเวรินเมนต์ชัตดาวนัครั้งนี้ขึ้น คือการที่ทรัมป์และสมาชิกรัฐสภายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกตามนโยบายของทรัมป์เมื่อครั้งหาเสียง ซึ่งต้องใช้เงินมากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 แห่งพากันร่วงลงอย่างหนักที่สุดครั้งหนึ่งในรอบทศวรรษ ซึ่งถูกมองว่าเป็นผลมาจากปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตั้งแต่กัฟเวรินเมนต์ชัตดาวนั ความตึงเครียดทางการค้ากับจีน และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งที่เห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว

โดยดัชนีแนสแด็ก ที่เน้นหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงถึง 20% นับตั้งแต่ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดจนถึงได้เข้าสู่อภาวะตลาดหมี (Bear Market คือภาวะที่ตลาดหุ้นมีระดับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน) และปรับตัวลดลงภายในสัปดาห์เดียวเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ที่ 8.36% ด้านดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ถือว่าร่วงลงมากที่สุดในสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ที่ 6.8% ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พีก็ลดลง 7% ในสัปดาห์นี้ (เอเอฟพี/รอยเตอร์)